
 

126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 450  —  342. mál.

Fyrirspurn

til dómsmálaráðherra um rekstrarform í löggæslu.

Frá Pétri H. Blöndal.

Hversu stór hluti löggæslu, þ.m.t. öryggis- og eignagæslu, hér á landi er ekki í höndum
opinberra aðila miðað við mannafla?

Skriflegt svar óskast.


